

TIN GIÁO HỘI MYANMAR

Một Nhà thờ Chính tòa Công giáo tại Myanmar bị dội bom

Hôm mừng 10 tháng 2 vừa qua, Hãng tin Fides của Bộ Loan Báo Tin Mừng, cho biết nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu của Công giáo tại Mindat, thuộc bang Chin bên Myanmar, đã bị trúng bom và hư hại, trong cuộc không kích của quân đội chính phủ Myanmar vào ngày 6 tháng 2. Đây là thánh đường được chọn để làm Nhà Thờ Chính Tòa của Giáo phận Mindat, mới được Đức Thánh

cha Phanxico thiết lập hôm 25 tháng 1 vừa qua, tách rời khỏi lãnh thổ Giáo phận Hakha.

Vùng Mindat, trong những tháng qua, là nơi xảy ra các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ Myanmar và Lực lượng Bảo vệ lãnh thổ Chin. Lực lượng Bảo vệ lãnh thổ Chin nảy sinh tại bang Chin để chống lại tập đoàn quân phiệt ở Myanmar. Sau nhiều tháng giao tranh, dân quân địa

phương đã giành được quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ.

Giáo phận Mindat ở miền nam bang Chin và có khoảng 15.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 360.000 dân cư, với đa số là Kitô hữu. Trong giáo phận có 23 giáo xứ, 48 linh mục giáo phận, 3 linh mục dòng và 21 nữ tu, 40 tiểu chủng sinh và 7 đại chủng sinh.



TIN GIÁO HỘI LÀO

Một Linh mục Lào gốc Việt sẽ được tấn phong Giám mục

Ngày 25 tháng 3 tới đây, một linh mục Lào gốc Việt, cha Antôn Hoàng Hữu Thư, sẽ được tấn phong giám mục và đảm nhận nhiệm vụ Đại diện Tông tòa Địa phận Viên Chăn, thủ đô Lào. Cha đã được Đức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm ngày 23 tháng 12 năm 2024, sau khi nhận đơn từ nhiệm của Đức Hồng y Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, 80 tuổi.

Đức cha Antôn Hoàng Hữu Thư, tên tiếng Lào là Adoun Hongsaphong, năm nay 61 tuổi, sinh tại Paksé bên Lào. Ngài theo học ở Đại chủng viện Thánh Carlô Borrômêo và tốt nghiệp Cao học Thần học tại Đại học Fribourg, bên Thụy Sĩ. Năm 1994, ngài thụ phong linh mục cho Địa phận Đại diện Tông tòa Paksé.

Sau đó, cha Thư được gửi sang Rôma du học

và có bằng Cao học giáo luật tại Đại học Angelicum. Trở về nước, từ năm 1997 đến năm 2005, cha đảm nhận các nhiệm vụ Phó xứ, Chánh xứ, và Thẩm phán Tòa án Hôn phối ở Thái Lan.

Từ năm 2005, cha Hoàng Hữu Thư trở lại Lào làm Giám đốc Đại chủng viện dự bị ở Paksé, cha sở Nhà thờ Chính tòa, giáo sư về giáo luật, và Kinh thánh tại Đại chủng viện quốc gia.

Giáo hội Công giáo tại Lào chỉ có khoảng gần 53.000 tín hữu trên tổng số 7 triệu 300.000 dân, hầu hết theo Phật giáo. Giáo hội tại nước này có bốn Địa phận Đại diện Tông tòa là Viên Chăn, Paksé, Savannakhet và Luang Prabang.

TIN GIÁO HỘI PHILIPPINES

Các Giám mục Philippines chỉ trích Trung quốc và cảnh báo chống lại chính sách xoa dịu

Vào ngày 8 tháng 2 vừa qua, trong một bức thư mục vụ chung, sáu giám mục Philippines đã chỉ trích sự xâm nhập hung hãn của Trung Quốc vào các vùng lãnh hải ở Biển Tây Philippines.

Các Đức Cha viết: “Chính sách này của Trung Quốc đã dẫn đến sự phá hủy trên diện rộng các rặng san hô, những khu bảo tồn biển, môi trường sống của cá và các động vật sống dưới biển, cũng như hủy hoại đời sống của các ngư phủ của chúng ta. Nhưng một chính sách của chính phủ nhằm xoa dịu những kẻ xâm lấn Trung Quốc càng làm tồi tệ hơn tình trạng của những người dân chài nghèo của chúng ta.”

Các giám mục kết luận bức thư mục vụ như sau: “Mọi biện pháp pháp lý phải được sử dụng để cho thiên nhiên phong phú đã ban tặng cho chúng ta có thể là của chúng ta, và có thể nuôi sống nhiều thế hệ người dân Philippines chưa được sinh ra, và nếu những nỗ lực ngoại giao hiện nay là không đủ, thì có thể được phép, ngay cả cần thiết về mặt đạo đức, để nhờ đến tình hữu nghị của các nước đồng minh, để có thể giúp chúng ta bảo vệ những gì thuộc về chúng ta.”

TIN GIÁO HỘI ESTÔN I

Sự tăng trưởng của Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Estoni

Hôm mừng 8 tháng 2 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn dành cho Tổ chức bác ái “Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ”, tại thành phố Munich của nước Đức, Đức cha Philippe Jean-Charles Jourdan, Giám mục chính tòa tiên khởi của Giáo phận Tallin, thủ đô Estoni, cho biết trong 55 năm qua, số tín hữu Công giáo tại Cộng hòa Estoni gia tăng gấp một ngàn lần, từ 10 người lên 10 ngàn người.

Tallin thuộc vào số các giáo phận trẻ nhất trong Giáo hội Công giáo, mặc dù địa phận này đã được 100 tuổi: Bắt đầu là một miền Giám quản Tông tòa, được thành lập năm 1924 và ngày 26 tháng 9 năm 2024, đã được Đức Thánh cha Phanxicô nâng lên hàng giáo phận.

Đức Thánh cha cũng bổ nhiệm Đức cha Jourdain làm giám mục chính tòa tiên khởi của Giáo phận Tallin. Đức cha Jourdain năm nay 64 tuổi, là người Pháp, thuộc Giám hạt tông nhân Opus Dei. Hiện Giáo phận Tallin có 15 linh mục.

Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Jourdain cho biết ảnh hưởng của hơn 50 năm dưới chế độ vô thần Cộng sản tại Estoni khiến quốc gia bị tước hóa thuộc hàng cao độ nhất ở Âu châu khi có ba phần tư dân số một triệu 360.000 dân tại đây là người không tin và chỉ có một phần tư là người có tín ngưỡng.

Tòa Thánh lo ngại 'hàng triệu người có thể chết' nếu cơ quan viện trợ Mỹ USAID tê liệt

Trong cuộc phỏng vấn hôm 9 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng y Michael Czerny, Bộ trưởng Bộ Cổ võ Phát triển Nhân bản Toàn diện của Tòa Thánh, đã nói với ký giả Hãng tin AP rằng, mọi chính phủ mới đều có quyền xem xét lại ngân sách viện trợ nước ngoài, thậm chí cải tổ các cơ quan. Nhưng theo ngài, việc chính quyền Trump giải thể Cơ quan Phát Triển Quốc Tế USAID sau khi đã đưa ra cam kết viện trợ lại là chuyện khác.

Đức Hồng y Czerny nói: "Có những chương trình viện trợ đang hoặc sắp được tiến hành, nên việc phá vỡ cam kết rất nghiêm trọng. Sẽ tốt hơn nếu chính phủ Mỹ đưa ra các tín hiệu cảnh báo, vì cần thời gian để tìm các nguồn tài trợ khác hoặc cách giải quyết những vấn đề chúng ta đang gặp phải".

Theo Hồng y Czerny, các chương trình bác ái Caritas ở các quốc gia đang bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp sau khi USAID ngừng cấp ngân sách viện trợ. Ngài cũng cảnh báo rằng, hàng triệu người có thể chết và hàng trăm triệu người phải chịu cảnh nghèo đói do quyết định ngừng viện trợ từ USAID.

Cơ quan USAID được thành lập theo đạo luật của quốc hội Mỹ vào năm 1961 và có ngân sách gần 43 tỷ USD mỗi năm, tức chỉ chiếm khoảng 0,4% GDP Mỹ, tập trung vào hoạt động cứu trợ nhân đạo và hỗ trợ phát triển trên toàn thế giới. USAID cung cấp viện trợ nhân đạo cho hơn 100 quốc gia như cứu trợ thiên tai, hỗ trợ y tế, sức khỏe và hỗ trợ thực phẩm khẩn cấp.



TIN ĐỨC GIÁO HOÀNG

ĐỨC THÁNH CHA GỬI SỨ ĐIỆP ĐẾN HỘI NGHỊ LẦN THỨ VII CỦA DIỄN ĐÀN CÁC DÂN TỘC BẢN ĐỊA

Vào ngày 10 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một sứ điệp đến các tổ chức và tham dự viên tham dự Hội nghị lần thứ VII của Diễn đàn các Dân tộc Bản địa, được tổ chức bởi Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế. Chủ đề của hội nghị năm nay là "Quyền Tự Quyết Của Các Dân Tộc Bản Địa: Con Đường Dẫn Đến An Ninh Và Tự Chủ Lương Thực".

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ mong muốn rằng hội nghị sẽ là một không gian ý nghĩa để thảo luận, nghiên cứu và suy tư về những ưu tiên, mối quan tâm và khát vọng chính đáng của các cộng đồng bản địa. Ngài cũng nhấn mạnh việc nhận ra giá trị của các dân tộc bản địa, cũng như di sản tri thức và thực hành truyền thống mà họ mang lại, góp phần làm phong phú cho gia đình nhân loại. Những giá trị này mở ra một chân trời hy vọng trong bối cảnh hiện tại, khi thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức phức tạp và căng thẳng.

Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng việc bảo vệ quyền được gìn giữ văn hóa và bản sắc của các dân tộc bản địa phải đi đôi với sự công nhận giá trị đóng góp của họ cho xã hội, cũng như bảo vệ sự tồn tại của họ và các nguồn tài nguyên thiên nhiên mà họ cần để sinh sống. Ngài cảnh báo rằng những thực hành như việc các công ty đa quốc gia, các nhà đầu tư lớn và cả các quốc gia chiếm đoạt đất canh tác đang đe dọa nghiêm trọng đến quyền được sống một cuộc sống xứng đáng của các cộng đồng này.

TIN GIÁO HỘI CHÂU Á

CARITAS CHÂU Á CAM KẾT DUY TRÌ CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ BẤT CHẤP VIỆC CẮT GIẢM TÀI TRỢ TỪ HOA KỲ

Bất chấp những tác động nghiêm trọng do chính quyền Mỹ cắt giảm tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đối với các hoạt động nhân đạo, Caritas Châu Á đã cam kết sẽ tiếp tục công việc hỗ trợ người di cư và tị nạn trên khắp khu vực. Các cuộc họp sắp tới của Caritas Á Châu tại Thái Lan và Malaysia sẽ tập trung vào việc duy trì hoạt động và tìm kiếm các nguồn tài trợ thay thế để lấp đầy khoảng trống do việc cắt giảm từ USAID.

Caritas Châu Á bị ảnh hưởng nặng nề bởi Dịch vụ Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ (Catholic Relief Services) mất gần một nửa trong số 1,5 tỷ đô la

tài trợ hàng năm từ chính quyền Mỹ, một phần lớn trong số đó dành cho các chương trình hỗ trợ người tị nạn và di cư.

Việc cắt giảm tài trợ từ USAID cho các tổ chức Caritas ở Á châu được coi là một trong những thách thức lớn nhất đối với Dịch vụ Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, một tổ chức cứu trợ được thành lập năm 1943 bởi các giám mục Công giáo Mỹ để hỗ trợ những người sống sót sau Thế chiến II tại châu Âu. Theo thông tin trên trang web chính thức, Dịch vụ Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ phục vụ hơn 200 triệu người tại 121 quốc gia trên năm châu lục.

TIN DÒNG TÊN

DỊCH VỤ TỊ NẠN DÒNG TÊN NÓI RẰNG VIỆC CHÍNH PHỦ ĐÓNG BĂNG TÀI TRỢ TÁC ĐỘNG ĐẾN HƠN 100 NGÀN NGƯỜI TỊ NẠN

Việc chính quyền Trump đóng băng tài trợ trong vòng 90 ngày kể từ ngày 24 tháng 1 để duyệt xét các chương trình viện trợ, đã làm ngưng lại công việc của các tổ chức trợ giúp người tị nạn và di cư trong 9 quốc gia do Dịch Vụ Tị Nạn Dòng Tên bảo trợ. Hậu quả là hơn 100 ngàn người tị nạn khắp thế giới là những người thụ hưởng sự giúp đỡ quan trọng từ Tổ chức bác ái quốc tế vô vụ lợi của Dòng Tên phải chịu tác động tiêu cực.

Được biết, trong năm tài chính 2025, Văn phòng Dân số, Tị nạn, và Di dân thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dự trù tài trợ hơn 18 triệu Mỹ kim cho Dịch Vụ Tị Nạn Dòng Tên.

Dịch Vụ Tị Nạn Dòng Tên được thành lập bởi Bề trên Tổng quyền lúc bấy giờ là Cha Pedro Arrupe nhằm phục vụ những người tị nạn Việt Nam chạy thoát ra khỏi nước sau khi Cộng sản xâm chiếm miền Nam năm 1975. Dần dần, tổ chức này phát triển để giúp những người tị nạn do các cuộc xung đột khắp thế giới.

TIN ĐỨC GIÁO HOÀNG

TRONG THƯ GỬI CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ, ĐỨC THÁNH CHA NÓI RẰNG TRỤC XUẤT HÀNG LOẠT NGƯỜI DI CƯ LÀM TỔN THƯƠNG PHẨM GIÁ CON NGƯỜI

Vào ngày 10 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một bức thư cho các giám mục Hoa Kỳ, trong đó ngài nhìn nhận những nỗ lực và bày tỏ sự ủng hộ các đức cha trong việc dẫn thân phục vụ những người di dân và tị nạn.

Đức Thánh Cha cho biết, ngài theo dõi sát sao tình hình tại Mỹ liên quan đến chính sách trục xuất hàng loạt người nhập cư và tị nạn không giấy tờ. Ngài nói rằng, mỗi quốc gia có quyền tự bảo vệ và giữ an toàn cho cộng đồng khỏi những người phạm các tội ác bạo lực và trầm trọng. Tuy nhiên, theo ngài, “hành động trục xuất những người trong nhiều trường hợp đã rời quê hương vì nghèo đói cùng cực, không an ninh, bóc lột, bức hại hoặc môi trường sống bị suy thoái nghiêm trọng, làm tổn thương phẩm giá của nhiều người nam nữ, của cả gia đình, và đặt họ vào tình trạng đặc biệt dễ bị tổn thương và không được bảo vệ”.

Đức Thánh Cha cũng cảnh báo rằng: “Những gì được xây dựng dựa trên sức mạnh, chứ không phải trên sự thật về phẩm giá bình đẳng của mỗi con người, sẽ khởi đầu tội tệt và kết thúc tội tệt.”



TIN GIÁO HỘI HOA KỲ

ĐỨC CHA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC HOA KỲ GỬI THƯ CHO ĐỨC THÁNH CHA BÀY TỎ SỰ BIẾT ƠN

Hôm 11 tháng 2 vừa qua, nhân danh các giám mục Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Timothy Broglio của Tổng Giáo phận Quân đội kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục, đã gửi thư cho Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ lòng biết ơn sâu xa về sự hỗ trợ cầu nguyện của ngài.

Thư của Đức Tổng Giám mục Broglio nhằm đáp lại lá thư một ngày trước đó của Đức Thánh

Cha gửi cho các giám mục Hoa Kỳ, bày tỏ sự quan tâm của ngài về chương trình trục xuất hàng loạt những di dân và tị nạn không giấy tờ ở Mỹ.

Thư của Đức Cha Broglio gửi Đức Thánh Cha có đoạn viết: “Cùng với Đức Thánh Cha, chúng con cầu nguyện sao cho chính phủ Mỹ giữ các cam kết trước đây trong việc

giúp đỡ những ai rất cần sự trợ giúp.”

Đức Tổng Giám mục Broglio cũng xin Đức Thánh Cha tiếp tục cầu nguyện để trong Năm Thánh 2025, nước Mỹ, có thể kiến tạo một hệ thống di trú nhân bản hơn, nhằm bảo đảm an toàn cho các cộng đồng trong khi bảo vệ phẩm giá của mọi người.

TIN VATICAN

LỄ KÍNH THÁNH NỮ TÊRÊSA CALCUTTA SẼ LÀ LỄ NHỚ TÙY Ý TRONG LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO HỘI

Hôm 11 tháng 2 vừa qua, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã thay mặt Đức Thánh cha Phanxicô, công bố sắc lệnh đưa lễ kính Thánh nữ Têrêsa Calcutta vào trong lịch phụng vụ chung của Giáo hội được kính nhớ vào ngày 5 tháng 9, với bậc lễ nhớ tùy ý.

Quyết định này của Đức Thánh cha đáp ứng thỉnh nguyện của các giám mục, tu sĩ và các hiệp hội tín hữu, và xét vì ảnh hưởng linh đạo của thánh nữ Têrêsa trên thế giới, muốn đề nghị thánh nữ như một chứng nhân nổi bật về hy vọng cho những người bị gạt ra ngoài lề trong cuộc sống.

Cùng với sắc lệnh bằng tiếng Latinh, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích cũng công bố những điều cần thêm vào lịch và các sách phụng vụ để cử hành thánh lễ, cũng như phụng vụ các giờ kinh và Tử đạo thư Roma.

Sau các quyết định và văn kiện trên đây, bây giờ, các Hội đồng Giám mục có trách nhiệm về việc dịch, thông qua và - sau khi được Bộ Phụng tự phê chuẩn, - sẽ công bố các văn bản phụng vụ này để cử hành, chiếu theo các qui luật hiện hành.



TIN ĐỨC GIÁO HOÀNG

ĐỨC THÁNH CHA MỜI GỌI CÁC TÍN HỮU KHÁM PHÁ GIÁ TRỊ TÍCH CỰC CỦA BỆNH TẬT

Nhân Ngày Thế Giới Bệnh Nhân lần thứ 33 với chủ đề: “Niềm Hy Vọng Không Làm Thất Vọng Và Làm Cho Chúng Ta Trở Nên Mạnh Mẽ Trong Sầu Muộn”, được cử hành vào dịp Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ngày 11 tháng 2 năm 2025 vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã gửi một sứ điệp mời gọi các tín hữu khám phá giá trị tích cực của bệnh tật.

Ngài viết: “Trong lúc bệnh tật, chúng ta cảm thấy tất cả sự yếu đuối của mình như một thụ tạo, mong manh về thể lý, tâm lý và tinh thần. Tuy nhiên, bệnh tật cũng làm chúng ta mạnh mẽ hơn, vì ý thức rằng chúng ta không lẻ loi. Vì thế, đau khổ luôn mang theo một mẫu nhiệm cứu độ, vì làm cho chúng ta cảm nghiệm một cách gần gũi ơn an ủi và niềm hy vọng đến từ Thiên Chúa”.

Cũng theo Đức Thánh Cha, trong sự đau khổ, chúng ta học được sự chia sẻ với tha nhân. Ngài viết: “Bao nhiêu lần nơi giường bệnh của một bệnh nhân, ta học được niềm hy vọng! Bao nhiêu lần, khi đứng cạnh người đang chịu đau khổ, ta học được sự tin tưởng! Điều quan trọng là khám phá vẻ đẹp và tầm mức của các cuộc gặp gỡ ân phúc ấy và học biết ghi khắc chúng trong lòng, để giữ trong tâm hồn nụ cười dễ mến của một nhân viên y tế, cái nhìn biết ơn và tin tưởng của một bệnh nhân, khuôn mặt cảm thương và ân cần của một bác sĩ hay người thiện nguyện...”

TIN ĐỨC GIÁO HOÀNG

ĐỨC THÁNH CHA NÓI RẰNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO PHẢI LÀ CÔNG CỤ CHỐNG NGHÈO ĐÓI VÀ BẢO VỆ NGÔN NGỮ, VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC

Trong sứ điệp gửi đến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhân Hội nghị Thượng đỉnh về Trí tuệ Nhân tạo diễn ra tại thủ đô Paris từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại điều mà vị tiền nhiệm của ngài, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, cũng đã đề cập trong Thông điệp “Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại”:

“Vấn đề cơ bản vẫn và sẽ luôn là nhân học, nghĩa là: ‘liệu con người, với tư cách là con người’, trong bối cảnh tiến bộ công nghệ, có trở nên ‘thực sự tốt đẹp hơn, nghĩa là trưởng thành hơn về tinh thần, ý thức hơn về phẩm giá nhân loại của mình, có trách nhiệm hơn, cởi mở hơn với người khác, đặc biệt là với những người nghèo khổ và yếu đuối nhất.’”

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng hy vọng rằng: “Hội nghị thượng đỉnh tại Paris sẽ nỗ lực để tạo ra một nền tảng công cộng về trí tuệ nhân tạo; và để mỗi quốc gia, một mặt, có thể tìm thấy trong trí tuệ nhân tạo một công cụ phát triển và chống lại nghèo đói, và mặt khác, bảo vệ các nền văn hóa và ngôn ngữ địa phương.”

TIN GIÁO HỘI HOA KỲ

ĐỨC THÁNH CHA BỔ NHIỆM GIÁM MỤC TUCSON LÀM TỔNG GIÁM MỤC DETROIT

Hôm thứ Ba ngày 11 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp nhận đơn từ chức của Tổng Giám mục Allen Vigeron theo Giáo luật, vì lý do tuổi tác. Đức Cha Vigneron, 76 tuổi, đã lãnh đạo Tổng Giáo phận Detroit ở tiểu bang Michigan kể từ năm 2009. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức Cha Edward Weisenburger của Giáo phận Tucson, tiểu bang Arizona, làm Tân Tổng Giám mục Detroit.

Đức Cha Weisenburger sinh năm 1960 tại tiểu bang Illinois, theo học tại Đại Chủng viện Conception ở tiểu bang Missouri, và Đại Chủng viện Mỹ tại Đại học Công giáo Leuven, nước Bỉ. Thụ phong linh mục năm 1987 cho Tổng Giáo phận Oklahoma City. Cha Weisenburger cũng được gửi đi học và có bằng Cao học Giáo luật tại Đại học Công giáo St. Paul ở thủ đô Ottawa, Canada.

Cha Weisenberger từng làm chánh xứ, Phó Chương ấn, Phó Đại diện Tư pháp, Tổng Đại diện của Tổng Giáo phận Oklahoma City.

Năm 2012, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm ngài làm Giám mục Giáo phận Salina, tiểu bang Kansas. Năm 2017, Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Giám mục Giáo phận Tucson

Tổng Giáo phận Detroit hiện có khoảng 900 ngàn tín hữu Công giáo trong tổng số dân là 4 triệu 300 ngàn người. 4,305,209 người.